



# ข่าวสารสหกรณ์ออมทรัพย์

## ข้าราชการสำนักงานอัยการสูงสุด

สำนักงานอัยการสูงสุด อาคารถนนรัชดาภิเษก ชั้นที่ 3 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร./โทรสาร : 0 2512 8237, 0 2512 8296 เบอร์มือถือ : 08 1934 8872 E-mail : ago.tht@gmail.com Website : www.agocoop.com

### ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี ๒๕๖๔ ปีนี้ มีรางวัลมากมาย

.....

ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสำนักงานอัยการสูงสุด จำกัด ได้กำหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี ๒๕๖๔ ในวันพุธที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม ๑๒๐ ปี สำนักงานอัยการสูงสุด อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคาร A) ถนนแจ้งวัฒนะ เพื่อพิจารณาและรับทราบรายงานกิจการประจำปี ๒๕๖๔ และดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ชุดที่ ๔๖ แทนตำแหน่งที่ว่าง นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด สหกรณ์ฯ จึงกำหนดขั้นตอนในการเข้าร่วมการประชุม ให้มีความปลอดภัย และสะดวก รวดเร็ว ไม่แออัด โดยให้มีการลงทะเบียน ด้วยระบบลงทะเบียน (คิวอาร์โค้ด) โดยจะเปิดระบบในวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔ สมาชิกสามารถลงทะเบียนได้ด้วยตนเองผ่านโทรศัพท์มือถือได้ ณ บริเวณหน้าห้องประชุม ๑๒๐ ปี ส่วนผู้ที่ไม่สามารถลงทะเบียน ได้ด้วยตนเอง และจำเป็นต้องให้เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนให้ ขอให้ขึ้นลิฟท์ไปใช้บริการ ณ บริเวณชั้นสอง หน้าห้องศูนย์สารนิเทศและประชาสัมพันธ์ ใกล้กับองค์พระประจำสำนักงานอัยการสูงสุด จะมีโต๊ะเจ้าหน้าที่ให้บริการลงทะเบียนให้กับทุกท่านที่ต้องการลงทะเบียน รวมทั้ง มีโต๊ะให้บริการติดตั้งแอปพลิเคชัน ของสหกรณ์ฯ ด้วย

สำหรับขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมใหญ่ จะมี ๔ ขั้นตอน ดังนี้

#### ขั้นตอนที่ ๑ การลงทะเบียน

กลุ่มที่สามารถลงทะเบียนได้ด้วยตนเอง ให้ไปที่ชั้น ๑ หน้าห้อง ๑๒๐ ปี แสดงผลการลงทะเบียน พร้อมบัตรประจำตัวหรือบัตรข้าราชการแสดงต่อเจ้าหน้าที่เพื่อรับบัตรชิงโชค

กลุ่มที่ลงทะเบียนด้วยตนเองไม่ได้ ให้ขึ้นลิฟท์ไปที่ชั้น ๒ หน้าห้องศูนย์สารนิเทศและประชาสัมพันธ์ โดยเข้าแถว เว้นระยะห่างพอสมควร ทั้งนี้ ให้เตรียมโทรศัพท์มือถือเพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการลงทะเบียนให้ พร้อมนำบัตรประชาชนหรือบัตรข้าราชการแสดงต่อเจ้าหน้าที่เพื่อลงทะเบียนและรับบัตรชิงโชค

**บัตรชิงโชคใช้ทำอะไรได้บ้าง** : สมาชิก ๑ ท่าน จะได้รับบัตรชิงโชค ๑ ใบ เพื่อแสดงว่า ๑) ได้ลงทะเบียนแล้ว ๒) ใช้เข้าเลือกตั้ง ๓) ใช้รับเงินค่าพาหนะ และ ๔) ใช้จับสลากชิงโชค

**ขั้นตอนที่ ๒ การลงคะแนนเลือกตั้ง** เมื่อสมาชิกได้ดำเนินการลงทะเบียนและได้รับบัตรชิงโชคเรียบร้อยแล้ว ให้สมาชิกนำบัตรชิงโชคไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้ง ณ บริเวณห้องประชุม ๑๒๐ ปี เพื่อเข้าคูหาลงคะแนน(โดยใช้เครื่องนับคะแนนอิเล็กทรอนิกส์) อ่านวิธีการลงคะแนนบนตัวเครื่องนับคะแนนอิเล็กทรอนิกส์ให้เข้าใจ แล้วกดหมายเลขเลือกผู้สมัครเป็นกรรมการฯ ชุดที่ ๔๖ ตามที่ท่านต้องการเลือก ไม่เกิน ๖ หมายเลข (เลือกได้ไม่เกิน ๖ ท่าน)

**ขั้นตอนที่ ๓ การรับเงินค่าพาหนะ** เมื่อสมาชิกได้ดำเนินการเลือกตั้งฯ เรียบร้อยแล้ว ให้สมาชิกนำบัตรชิงโชคแสดงต่อเจ้าหน้าที่เพื่อรับเงินค่าพาหนะ จำนวน ๕๐๐ บาท ณ โต๊ะรับ-จ่ายเงิน เจ้าหน้าที่ จะทำการเก็บบัตรชิงโชคเพื่อใช้จับรางวัลให้แก่สมาชิกที่เข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเลือกตั้ง หลังการประชุม

**ขั้นตอนที่ ๔ การประชุมใหญ่** เมื่อสมาชิกได้รับเงินและหย่อนบัตรชิงโชคเรียบร้อยแล้ว ขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่ในห้องประชุม ๑๒๐ ปี (ระหว่างการประชุมมีการจับสลากมอบรางวัลให้แก่สมาชิกเฉพาะที่อยู่ในห้องประชุม และเมื่อการประชุมเสร็จสิ้นจะมีการจับรางวัลให้แก่ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และร่วมลงคะแนนเลือกตั้ง ด้วย)

**รายละเอียดการมอบรางวัล :**

๑) รางวัลสำหรับผู้เข้าห้องประชุม ๑๐๐ คนแรก(ก่อนเปิดการประชุม) ๑๐ รางวัล ๑ ละ ๑,๐๐๐ บาท รวม ๑๐,๐๐๐ บาท และจับสลากให้แก่ผู้อยู่ในห้องประชุมในระหว่างการประชุม (แจกบัตรชิงโชคในห้องประชุมเท่านั้น) อีก ๑๐ รางวัล ๑ ละ ๑,๐๐๐ บาท รวมแจกรางวัลให้เฉพาะผู้ที่อยู่ในห้องประชุม ๒๐ รางวัล เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท

๒) รางวัลสำหรับผู้ลงทะเบียนและร่วมลงคะแนนเลือกตั้ง(ทั้งหมด) อีก ๒๐ รางวัล ๑ ละ ๑,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท โดยจะจับสลากหลังการประชุมจากบัตรชิงโชค และจะแจ้งชื่อผู้รับรางวัลผ่านแอปพลิเคชันของสหกรณ์ฯ ในวันประชุม และจะโอนเงินเข้าบัญชีของผู้ได้รับรางวัลในวันรุ่งขึ้น

ทั้งนี้ สหกรณ์ฯ ได้รับการสนับสนุนเงินรางวัลทั้งสิ้นจาก บริษัท เอไอเอ ประกันภัย จำกัด(มหาชน) และ บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)